
 

136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 131  —  121. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um íbúðabyggingar.

Frá Kjartani Ólafssyni.

1. Hversu mörgum lóðum hafa sveitarfélögin úthlutað undir íbúðir árin 2004–2008?
2. Hversu margar íbúðir hafa verið fullgerðar sömu ár?
3. Hversu margar af þessum íbúðum eru tilbúnar en ekki í notkun?

Svar óskast sundurliðað eftir árum og sveitarfélögum.

Skriflegt svar óskast.


